

GIAI ĐOẠN 2021 - 2026...

(Tiếp theo trang 1)

về công tác tổ chức bộ máy, bồi dưỡng cán bộ và quản lý biên chế có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất tư tưởng, hành động trong tổ chức triển khai thực hiện từ đó góp phần đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhân mạnh một số nội dung trọng tâm trong các văn bản mới, đồng chí đề nghị ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương cần chú

tinh hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động quyết định thực hiện một số mô hình: Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trường ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện. Tam đồng thực hiện thí điểm các mô hình: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của

cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Giao chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách

hành chính, cải cách chính sách thuế lương. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản mới của trung ương; trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh cần tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện trên cao nước. Tất cả hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

hành chính, cải cách chính sách thuế lương. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản mới của trung ương; trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh cần tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện trên cao nước. Tất cả hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

TIỀN HẢI TỔ CHỨC ĐIỂM...

(Tiếp theo trang 1)

cho lực lượng công an bắt xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản, lập 4 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã, 1 hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc.

Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được huyện Tiền Hải triển khai nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trung ương phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của tỉnh Thái Bình, trong đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, các "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá cao ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn huyện Tiền Hải nói chung và xã An Ninh nói riêng được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, sáng tạo, linh hoạt nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để giữ vững, phát huy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đồng chí đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng các phong trào, kịp thời biểu dương, khen thưởng những người tốt, việc tốt. Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh, huyện, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, bám sát địa bàn, đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; chú trọng nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thời gian qua.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ huyện đến cơ sở trong triển khai thực hiện Đề án 06; lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan chia sẻ kết nối dữ liệu chuyên ngành, thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm dữ liệu dân cư; đẩy mạnh áp dụng việc công dân sử dụng thẻ CCCD, dân tộc cho thuê bảo hiểm y tế để phục vụ khám chữa bệnh; triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn với cấp định danh điện tử cho công dân, kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân dùng CCCD có gắn chip tích hợp các thông tin để thực hiện các giao dịch xã hội khi toàn bộ số hồ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 1/1/2023.

Tại hội nghị, UBND huyện đã tổ chức ký cam kết với các địa phương về triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và hoàn thành thu nhận hồ sơ đối với 100% công dân đủ điều kiện cấp CCCD tại địa bàn quản lý.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các doanh nghiệp, chủ đề "Chú đồng thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững". Các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Khai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số bộ, ngành, các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm có hơn 130.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2021, gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Về quy mô, tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt trên 3,3 triệu tỷ đồng,

tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện cả nước có 871.275 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh quý III/2022, có tới 49,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên, 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ ổn định so với quý II/2022. Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra những cơ hội, thách thức và đề xuất với Chính phủ chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai ngay trong ngắn hạn và có tính dài hạn để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện; đồng thời đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp để vượt qua khó khăn, đón bắt cơ hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh nhanh và bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những yếu tố tác động tiêu cực tới các lĩnh vực kinh tế làm cho

các doanh nghiệp gặp khó trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; đề xuất một số giải pháp tháo gỡ tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoàn thành được mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với những khó khăn doanh nghiệp gặp phải, biểu dương cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt lên giành được những kết quả đáng mừng. Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, kinh nghiệm, chủ động tận dụng thời cơ, giải quyết tốt các thách thức quyết tâm vươn lên góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, kiên trì thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Thủ tướng nêu các loại thị trường bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng lực cạnh tranh cấp quốc gia, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, kinh tế

số, cải cách thủ tục hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường.

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát mọi vướng mắc của doanh nghiệp, có kế hoạch xử lý hiệu quả, kịp thời, dứt điểm thuộc thẩm quyền. Thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư công để kích hoạt các nguồn lực xã hội, trong đó có doanh nghiệp để đầu tư phát triển; làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, công khai đầy đủ thông tin thị trường giúp doanh nghiệp sớm tháo gỡ vướng mắc trong các lĩnh vực: thuế, phí, lệ phí, phát triển vùng nguyên liệu, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất, kiểm soát dịch Covid-19, kết nối cung cầu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy hoạch phát triển hạ tầng chiến lược phục vụ phát triển kinh tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phòng, chống tiêu

cực, không để xảy ra tình trạng những nhiều, tham nhũng vặt.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp phát huy vai trò bảo vệ, hỗ trợ, kết nối giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng nhau đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp, tìm ra cơ hội phát triển. Trong đó chú ý đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ, nâng cao trình độ tay nghề người lao động, mở rộng thị trường, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Để sản xuất, kinh doanh, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tự tôn dân tộc. Tập trung xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bản lĩnh, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước. Mỗi doanh nhân, doanh nghiệp thực sự là một chiến sĩ xung kích, quả cảm, giành chiến thắng trên mặt trận kinh tế đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

KHÁC QUẢN

DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

tuy nhiên họ rất khát khao về yếu tố kiểm soát môi trường mà các doanh nghiệp muốn xuất khẩu phải chú ý đáp ứng. Việc Đại sứ quán đưa đoàn đi thăm một số doanh nghiệp Thủy Điển hiện chưa nhập hàng Việt Nam để tạo cơ hội cho hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác xuất nhập khẩu.

Đại sứ Phan Đăng Đương đánh giá cao sự năng động, quyết tâm hội nhập của Thái Bình cũng như các doanh nghiệp của tỉnh, đồng thời cho biết Đại sứ quán đang thúc đẩy triển khai để xuất mở đường bay thẳng từ Việt Nam - Thụy Điển để mở ra cơ hội cho hàng hóa vào Thụy Điển và Bắc Âu thuận lợi, nhiều hơn trong thời gian tới. Thủy Điển không chỉ là thị trường giàu tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa mà còn là đất nước có khoa học công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất hiện đại để doanh nghiệp Việt hợp tác, ứng dụng hoặc thu hút đầu tư vào địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cảm ơn Đại sứ quán Việt

Nam tại Thụy Điển đã tiếp đón, hỗ trợ đoàn triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư. Đồng chí cho biết, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Thái Bình đã không chể, kiểm soát tốt bảo vệ sức khỏe, tinh mạng của người dân và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thị trường xuất khẩu của tỉnh tương đối đa dạng nhưng giá trị chưa lớn; hàng hóa vào EU chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ, mong muốn của các doanh nghiệp là đưa hàng hóa thâm nhập sâu rộng vào thị trường Bắc Âu. Thái Bình đang đứng trước cơ hội phát triển lớn với Khu kinh tế Thái Bình được quy hoạch quỹ đất lớn cho phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ; bên cạnh đó, nhiều dự án giao thông quan trọng đang được đầu tư rút ngắn thời gian di chuyển từ Thái Bình đi các tỉnh phía Bắc, trong đó có sân bay Cát Bi, cảng biển Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Với tiềm năng đó và khát vọng phát triển tỉnh, hiện Thái Bình đang tập trung kêu gọi thu hút đầu tư, rất muốn có các nhà đầu tư lớn từ châu Âu, Thụy Điển vào đầu



Đoàn công tác của tỉnh thăm kho hàng East Asian Food AB - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng hóa châu Á tại Thủ đô Stockholm.

tư tại tỉnh. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển và Bộ Công Thương quan tâm hỗ trợ tinh kết nối, xúc tiến kêu gọi thu hút những nhà đầu tư lớn của Thụy Điển đến đầu tư tại Thái Bình. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh có cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Thụy

Điển và thăm kho hàng East Asian Food AB - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng hóa châu Á tại Thủ đô Stockholm. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn các thành viên Hiệp hội tu vấn, kết nối, hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp của Thái Bình sớm đưa sản phẩm vào thị trường Thụy Điển cũng như các nước vùng Bắc Âu. Đối với

doanh nghiệp tỉnh, đồng chí hy vọng qua chuyến công tác tác này học hỏi được phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, phát triển thị trường, nắm bắt được những tiêu chuẩn, quy chuẩn hàng hóa mà Thụy Điển, châu Âu quy định từ đó có sự đổi mới từ quản trị doanh nghiệp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao doanh thu và hội nhập thành công.

VŨ THƯ

Bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã

Sáng ngày 11/8, huyện Vũ Thư khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong 2 ngày 11 - 12/8, gần 400 đại biểu được phổ biến, truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Luật Tổ chức chính

quyền địa phương như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở cấp xã; vai trò, hoạt động của HĐND, UBND các cấp... Ngoài ra, các đại biểu được giới thiệu, tìm hiểu nội dung các chuyên đề: kỹ năng tham gia

xây dựng, ban hành nghị quyết; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tiếp xúc cử tri, thủ thuật, xử lý thông tin và thăm tra, giám sát...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, củng cố kỹ năng cho các đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện, từ đó phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND mà cử tri tại địa phương tin tưởng, gửi gắm.

QUYNH LƯU

THÁI THUY

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2022

Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Thái Thụy vừa tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2022.

Mang mặt danh "DT-22", diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2022 huyện Thái Thụy diễn ra tại 14 xã, được thực hiện theo hình thức trực tuyến về sở chỉ huy trung tâm. Nội dung diễn tập vận hành theo cơ chế đáng ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và công an xã làm tham mưu, là lực lượng nòng cốt

trong triển khai, xử lý tình huống và hiệp đồng tác chiến gồm 3 giai đoạn, 9 vấn đề huấn luyện. Trọng tâm là phân vận hành cơ chế với mục đích giúp cho cán bộ lãnh đạo cấp xã nắm sâu, hiểu rõ nhiệm vụ của mình để lãnh đạo, chỉ đạo địa phương vào các trạng thái quốc phòng khi có chiến tranh.

Phần thực binh giải tán biểu tình, giải thoát con tin, đánh chiếm lại mục tiêu trong tình huống A2 và phòng thủ dân sự triển khai các nhiệm vụ sẵn sàng

ứng phó với cơn bão số 2 thể hiện sự linh hoạt của lực lượng vũ trang địa phương trong xử lý tình huống sát với thực tế.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền địa phương trong chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố nền quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TRINH CƯỜNG

NAM HƯNG

Ra mắt mô hình bảo đảm an ninh trật tự

Xã Nam Hưng (Tiền Hải) vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình "Camera giám sát an ninh trật tự"; mô hình "Tôn giáo đoàn kết bảo đảm an ninh trật tự".

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Nam Hưng được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, vận dụng sáng tạo, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"... được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động

bằng nhiều hình thức khác nhau, thời gian qua quần chúng nhân dân xã Nam Hưng đã cung cấp 3 nguồn tin tố giác tội phạm, giúp cơ quan công an điều tra khám phá 3 vụ án hình sự, làm rõ 3 đối tượng; bắt quả tang 9 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; cầm hoá giáo dục 4 đối tượng hình sự; giải quyết 3 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với lực lượng công an cơ sở nhận cầm hoá giáo dục tại cộng đồng 7 đối tượng vi phạm an ninh trật tự; gọi răn đe giáo dục và yêu cầu làm cam kết 11 đối tượng; lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vào cơ sở giáo dục tại xã, đưa 2 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Mô hình "Camera giám sát an ninh trật tự"; "Tôn giáo đoàn kết bảo đảm an ninh trật tự" đi vào hoạt động góp phần nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng tại cơ sở, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

MANH THẮNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/8
Thế giới: Hơn 592,5 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 11/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 592,5 triệu ca, trong đó hơn 6,44 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Nghệ An bổ sung 4.408 ca Covid-19
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.367 ca Covid-19 mới, tăng hơn 350 ca so với ngày hôm qua. Không có bệnh nhân tử vong. Nghệ An bổ sung 4.408 ca Covid-19.
Trong ngày có 490.288 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là gần 249,77 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 13 triệu mũi.
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 63 ca.
Thái Bình: Tổng số mũi vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm là hơn 4,08 triệu mũi
Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 11 bệnh nhân Covid-19 mới nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 49 bệnh nhân.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Tính đến hết ngày 11/8, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 4,08 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 86,02% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 100,67% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 145.459 trẻ, đạt 70,27%.

ĐẶNG ANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885